

ฉบับที่ 3/2545

### สรุปภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนมกราคม 2545

เศรษฐกิจภาคเหนือเดือนมกราคม 2545 เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นในบางภาคเศรษฐกิจ เช่น การส่งออก มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นเป็นเดือนแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2544 เป็นต้นมา จากความต้องการของตลาดต่างประเทศ รวมถึงแนวโน้มคำสั่งซื้อในเดือนถัดไปที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ ผลผลิตภาค อุตสาหกรรม ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน นอกจากนี้จากการที่อัตรา ดอกเบี้ยทรงตัวในระดับต่ำ มาตรการเร่งการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งการ ส่งออกที่เพิ่มขึ้น ทำให้การใช้จ่ายภาค เอกชนและการก่อสร้างที่อยู่อาศัยขนาดเล็กขยายตัวใน อัตราเร่งขึ้น อย่างไรก็ดี ในเดือนนี้รายได้เกษตรกร ลดลงจากเดือนเดียวกันปีก่อนตามราคาอ้อย ที่ลดลง ด้านการท่องเที่ยวยังทรงตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. ภาคเกษตร** พืชสำคัญในเดือนมกราคม 2545 เช่น ข้าวนาปี อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และหอมหัวใหญ่ ผลผลิตออกสู่ตลาดใกล้เคียงกับระยะเดียวกันปีก่อน ขณะที่ ราคารับซื้อโดยรวมลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 5.2 จากราคาอ้อยโรงงานที่ลดลงร้อยละ 18.7 ตามราคา น้ำตาลในตลาดโลก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และหอมหัวใหญ่ที่มีราคาลดลงร้อยละ 4.0 และร้อยละ 50.0 ตามความต้องการภายในประเทศที่ลดลง แม้ว่าราคารับซื้อข้าวเปลือกเจ้า นาปีและมันสำปะหลังจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 และร้อยละ 61.4 ก็ตาม ส่งผลให้รายได้เกษตรกร โดยรวมลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 5.4

#### **2. นอกภาคเกษตร**

**2.1 ภาคอุตสาหกรรม** การผลิตขยายตัวขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน จากความต้องการ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าของนิคม อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 5.6 ส่วนการผลิต น้ำตาลเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 9.5 ตามปริมาณอ้อยเข้าหีบ

**2.2 ภาคบริการ** มีภาพไม่แตกต่างจากเดือนก่อน จากเครื่องชี้การท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 2.5 ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ และ พิษณุโลก เช่นเดียวกับจำนวน ผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกัน ปีก่อนร้อยละ 11.3 ขณะที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคบริการเดือนธันวาคม 2544 เพิ่มขึ้นจากระยะ เดียวกันปีก่อนเล็กน้อยร้อยละ 0.4

**3. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** ขยายตัวในอัตราเร่งขึ้นจากเดือนก่อน ส่วนหนึ่งเป็น ผลจากการส่งออกที่ขยายตัว อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ประกอบกับนโยบายของรัฐในการเร่งใช้จ่าย

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น โดยปริมาณการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์และรถยนต์เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 38.4 และร้อยละ 48.1 ตามลำดับ ขณะที่การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 2.9

**4. การลงทุนภาคเอกชน** ยังทรงตัว โดยการลงทุนเพื่อการผลิตภายในประเทศขยายตัว จากจำนวนเงินลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมตั้งใหม่เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนกว่า 3 เท่าตัว เป็น 423.5 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมประเภทโรงสีข้าว คอนกรีตผสมเสร็จ พืชผักแช่แข็ง และอู่ซ่อมรถยนต์ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก และน่าน ส่วนเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 67.3 เหลือ 484.0 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงในกิจการผลิตสินค้าเกษตร อัญมณี และอิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดนครสวรรค์ และลำพูน ทางด้าน การก่อสร้างภาคเอกชนยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างในเขตเทศบาลภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 41.6 เพิ่มขึ้นมากในประเภทที่อยู่อาศัยและบริการฯ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก และน่าน

**5. ฐานะการคลัง** การใช้จ่ายภาครัฐชะลอตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน โดยรายจ่ายลงทุนลดลงถึงร้อยละ 22.1 ตามรายจ่ายในหมวดเงินอุดหนุนที่ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 68.0 ขณะที่รายจ่ายประจำเร่งตัวมากขึ้นตามการใช้จ่ายในหมวดงบกลางที่เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนกว่าเท่าตัว ทางด้านรายได้เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 15.3 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 และร้อยละ 8.3 ส่งผลให้งบประมาณขาดดุลเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 3.0 เป็น 8,875.1 ล้านบาท อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณของภาคเหนือในช่วงเดือนตุลาคม 2544 - มกราคม 2545 ลดลงจากร้อยละ 60.8 ระยะเดียวกันปีก่อนเหลือร้อยละ 59.8 ปีนี้

**6. การค้าต่างประเทศ** การส่งออกขยายตัวเป็นเดือนแรก หลังหดตัวต่อเนื่องตั้งแต่วันที่เดือนมิถุนายน 2544 เป็นต้นมา มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 19.9 จากการส่งออกไปต่างประเทศและการค้าชายแดน โดยการส่งออกไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 ตามการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเริ่มมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และญี่ปุ่น ส่งผลให้โรงงานส่วนใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมฯ เริ่มรับคนงานกลับเข้าทำงานเต็มเวลามากขึ้น

ส่วนการส่งออกผ่านชายแดนขยายตัวทั้งจากการส่งออกไปจีนและพม่า สินค้าที่ส่งออกไปจีนเพิ่มมากขึ้นได้แก่ชิ้นส่วนไก่แช่แข็งและลำไยอบแห้ง เนื่องจากค่าใช้จ่ายการส่งออกไปจีนผ่านท่าเรือเชียงแสน จังหวัดเชียงราย น้อยกว่าส่งออกผ่านท่าเรือคลองเตย ด้านการส่งออกไปพม่าขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สองเนื่องจากพม่าผ่อนคลายความเข้มงวดในการนำเข้าสินค้า

จากไทย ขณะที่การนำเข้าลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 38.0 จากการนำเข้าเครื่องจักร เนื่องจากโรงงานส่วนใหญ่นำเข้าเครื่องจักรเมื่อปีก่อนแล้ว ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 41.6 ล้านดอลลาร์ สรอ. เทียบกับที่ขาดดุล 19.4 ล้านดอลลาร์ สรอ. ระยะเดียวกันปีก่อน

**7. ระดับราคา** ราคาสินค้าโดยรวมสูงขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.1 จากราคาสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่สูงขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.4 ตามปริมาณผักและผลไม้ที่ออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ราคาสินค้าในหมวดที่มีโชอาหารและเครื่องดื่มใกล้เคียงกับเดือนก่อน

**8. ภาคการเงิน** สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ลดลงร้อยละ 8.8 สะท้อนเมื่อเทียบกับที่ลดลงร้อยละ 11.8 ระยะเดียวกันปีก่อน เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ยังระมัดระวังในการให้สินเชื่อ อย่างไรก็ตาม สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับรายย่อยยังขยายตัว เนื่องจากธนาคารพาณิชย์มีนโยบายให้สินเชื่อด้านนี้มากขึ้น ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ขณะที่ยอดคงค้างเงินฝากเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องร้อยละ 4.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน

ณ สิ้นเดือนมกราคม 2544 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินให้กู้เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง ทรงตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ 3 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 1.75 ต่อปี และร้อยละ 2.25 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่ลูกค้าชั้นดี (MLR) อยู่ที่ระดับร้อยละ 7.00-7.50 ต่อปี

ปริมาณการใช้เช็คผ่านสำนักหักบัญชีในเดือนมกราคม 2545 มีปริมาณทั้งสิ้น 416,672 ฉบับ มีมูลค่า 28,307.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.3 และร้อยละ 16.6 ตามลำดับ ทางด้านเช็คคืนมีปริมาณ 6,804 ฉบับ มูลค่า 429.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 และร้อยละ 19.8 ตามลำดับ ถึงแม้ว่าทั้งปริมาณและมูลค่าการใช้เช็คและเช็คคืนจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน แต่สัดส่วนปริมาณและมูลค่าเช็คคืนต่อเช็คเรียกเก็บอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 1.6 และร้อยละ 1.5 เทียบกับร้อยละ 1.8 และร้อยละ 1.5 ของระยะเดียวกันปีก่อน

ส่วนวิชาการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

25 กุมภาพันธ์ 2545